

รายงานการประชุม

การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำแนวทางการดำเนินงานด้านกระบวนการยุติธรรมทางคดี

เด็ก เยาวชน และครอบครัวที่เกี่ยวข้องกับการสาธารณสุข

วันศุกร์ ที่ ๑๙ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๖

ณ ห้องประชุมหลวงพ่อกษมเขมโกอุปลั้มต์ โรงพยาบาลลำปาง

ผู้เข้าร่วมประชุม

๑	นายพิชาญเมธ	ชาวเวียง	ผู้พิพากษาศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดลำปาง
๒	นายสุนทร	เสาร์ทอง	ผู้อำนวยการสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดลำปาง
๓	นายกำพล	เครือคำขาว	นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ
๔	นายประณิธาน	รัตนสาลี	นายแพทย์ชำนาญการ
๕	นายณัฐเมธี	นพชัยอนันต์	นายแพทย์ชำนาญการ
๖	นายสนิท	เก่าพิมาย	นิติกรชำนาญการพิเศษ
๗	นางสาวพิชญา	เรื่องหล้า	นักจิตวิทยาปฏิบัติการ
๘	นางอารีย์วรรณ	สุวรรณเมือง	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
๙	นางสายใจ	แวสว่างวงศ์	นักจิตวิทยาชำนาญการ
๑๐	นายอิว	ผิวผ่อง	พนักงานคุมประพฤติชำนาญการ
๑๑	นายศรารุช	พู่ฉิม	นักจิตวิทยาชำนาญการ
๑๒	นางสาวนวลนุช	สุวรรณเจตต์	นักจิตวิทยาชำนาญการ
๑๓	นางนฤมล	มีนา	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
๑๔	นายอุทัย	ใจซ้อน	นักสังคมสงเคราะห์ชำนาญการ
๑๕	นางทิพย์อำภา	สันชมพู่	นักสังคมสงเคราะห์ชำนาญการ
๑๖	นายพลกฤษณ์	เพชรหาญ	นักสังคมสงเคราะห์ชำนาญการ
๑๗	นางสาวโสพิศพิไล	กลิ่นเทศ	นักสังคมสงเคราะห์ปฏิบัติการ

เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๐๐ น.

นายพิชาญเมธ ชาวเวียง ผู้พิพากษาศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดลำปาง ทำหน้าที่กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมประชุม กล่าวเปิดประชุม และดำเนินการประชุม ดังนี้

วาระที่ ๑ เรื่องแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

นายพลกฤษณ์ เพ็ชรหาญ นักสังคมสงเคราะห์ชำนาญการ โรงพยาบาลลำปาง แจ้งว่า ได้รับการประสานจากกองบริการสาธารณสุข จะจัดประชุมในรูปแบบออนไลน์ ผ่านโปรแกรมประชุม Zoom meeting มีพิธีเปิดโดยอธิบดีศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง และรองปลัดกระทรวงสาธารณสุข นำเสนอรูปแบบการดำเนินการยุติธรรมทางอาญาที่เกี่ยวข้องกับการสาธารณสุข โดยใช้โมเดลจังหวัดนำร่อง ๓ จังหวัด คือ จังหวัดลำปาง จังหวัดปทุมธานี และจังหวัดพังงา ซึ่งจะต้องเตรียมเนื้อหาเพื่อนำเสนอรูปแบบการดำเนินงานของจังหวัดลำปาง เช่น คำสั่งจังหวัด แนวทางการดำเนินงานของจังหวัด เป็นต้น

มติที่ประชุม รับทราบ

วาระที่ ๒ รับรองรายงานการประชุม เมื่อวันที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๖๖

มติที่ประชุม รับรอง

วาระที่ ๓ เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่แล้ว

๓.๑ การแต่งตั้งคณะกรรมการระดับจังหวัด

นายสนธิ เก่าพิมาย นิติกรชำนาญการพิเศษ ได้แจ้งความคืบหน้าการแต่งตั้งคณะกรรมการเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานกระบวนการยุติธรรมด้านคดีเด็ก เยาวชน และครอบครัวที่เกี่ยวข้องกับการสาธารณสุขระดับจังหวัด ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดลำปางได้ทบทวนร่างคำสั่งและดำเนินการประสานหน่วยงาน และผู้รับผิดชอบที่เกี่ยวข้องเพื่อนำรายชื่อจัดทำคำสั่งระดับจังหวัดต่อไป หากดำเนินการแต่งตั้งเรียบร้อยแล้วจะแจ้งให้ที่ประชุมทราบอีกครั้ง

มติที่ประชุม รับทราบ

วาระที่ ๔ เรื่องเสนอให้ที่ประชุมพิจารณา

๔.๑ นายแพทย์ประณิธาน รัตนสาลี ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาแนวปฏิบัติสำหรับการดำเนินงาน ด้านกระบวนการยุติธรรมทางคดีเด็ก เยาวชน และครอบครัว ที่เกี่ยวข้องกับการสาธารณสุขจังหวัดลำปาง ๓ แนวทาง

โดยกระบวนการดำเนินการของสถานพินิจฯ ก่อนที่จะฟ้องเด็ก มีการประเมินโดยนักจิตวิทยาของสถานพินิจฯ หากเด็กมีปัญหาทางด้านร่างกายหรือด้านจิตใจจะทำรายงานส่งศาลเพื่อให้ศาลทราบข้อมูลต่อไป ในส่วนของหน่วยงานยุติธรรมจะดำเนินการหารือการดำเนินงานด้านกระบวนการยุติธรรมทางคดีเด็ก เยาวชน ร่วมกันระหว่างศาล สถานพินิจฯ และตำรวจ อีกครั้ง หากได้ข้อสรุปอย่างไรจะแจ้งให้ที่ประชุมทราบต่อไป

ให้แนวทางการส่งเด็กและเยาวชน เข้ารับการตรวจวินิจฉัยทางจิตเวชก่อนเข้าสู่กระบวนการพิจารณาคดี ให้ตั้งข้อสังเกตไว้ ไม่นำไปรวมกับแนวทางทั้ง ๓ แนวทางที่ร่างไว้ เนื่องจากเป็นประเด็นนอกเหนือจากบันทึกข้อตกลง ซึ่งในอนาคตอาจนำมาพัฒนาเป็นแนวทางใหม่ของจังหวัดลำปาง และนำเสนอต่อคณะกรรมการเมื่อแต่งตั้งแล้วและมีการประชุม

มติที่ประชุม เห็นชอบ

๔.๒ นายแพทย์ประณิธาน รัตนสาลี ได้ให้ทางสาธารณสุขพิจารณาแนวทางการปฏิบัติด้านสาธารณสุข ตามกระบวนการยุติธรรมด้านคดีเด็ก เยาวชน และครอบครัว มีส่วนไหนที่ต้องแก้ไขเพิ่มเติม

ที่ประชุมเสนอให้เพิ่มในส่วนของการบำบัดรักษาในกรณีมีการเจ็บป่วยหรือโรคทางกายหรือโรคทางจิตเวชที่มีผลจากโรคทางกาย

มติที่ประชุม เห็นชอบ

เลิกประชุมเวลา ๑๖.๐๐ น.

(นางสาวโสพิศพิไล กลิ่นเทศ)
นักสังคมสงเคราะห์ปฏิบัติการ
ผู้บันทึกรายงานการประชุม

(นายพลกฤษณ์ เพ็ชรหาญ)
นักสังคมสงเคราะห์ชำนาญการ
หัวหน้ากลุ่มงานสังคมสงเคราะห์
ผู้ตรวจรายงานการประชุม